

แผนระดับที่ ๓ : การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ภายใต้แผนย่อยที่ ๕ : แผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
 โดยคณะที่ ๕ : คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

แผนระดับที่ ๑ (z)	เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยรับผิดชอบ สมช. กอ.รมน. และ ศรชล. ● ●			
แผนระดับที่ ๒ (y)	เป้าหมายย่อยของแผนย่อย : ๑. กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตัวชี้วัด : ระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง หน่วยรับผิดชอบ : สมช. ●			
	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๑) การวางแผนคู่ขนานกันทั้งทางดิ่งและทางระดับ เพื่อให้แผนทุกระดับเสร็จสมบูรณ์ในเวลาใกล้เคียงกัน สามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๒) การทำงานแบบบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ขั้นการวางแผน การปฏิบัติและการประเมินผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด		แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๓) การบริหารจัดการข้อมูลด้านความมั่นคงแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้มีข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง และสมบูรณ์เพียงพอที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนระดับที่ ๓ : แผนปฏิบัติการด้าน	แผน : แผนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง หน่วยรับผิดชอบ : สมช. ●			
	ตัวชี้วัด : ๑) ระดับความสำเร็จการมีแผนฐานข้อมูลด้านความมั่นคง		๒) ระดับความสำเร็จการพัฒนาระบบข้อมูลด้านความมั่นคงระหว่างหน่วยงาน ๓) ระดับความสำเร็จการมีกลไกการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง ๔) ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการข้อมูลด้านความมั่นคงเพื่อประกอบการเสนอนโยบาย/แผนและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง	
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (x)	ปี๒๒	โครงการตามแผนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงหรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โครงการตามแผนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงหรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โครงการตามแผนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงหรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี๒๓	”	”	”
	ปี๒๔	”	”	”
	ปี๒๕	”	”	”

การแบ่งมอบ : ● แบ่งมอบตามแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง ● แบ่งมอบตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ ● แบ่งมอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 ● แบ่งมอบเพิ่มเติมโดยมติคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติฯ

หมายเหตุ : การระบุชื่อโครงการให้ระบุ (หน่วยงานเจ้าภาพระดับกรม หรือกระทรวง) และส่งกลับมายัง สมช. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓ ทาง email : nscpopl@hotmail.com